
๑ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร 
สมัยวิสามัญ สมัยที ่๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

วันพฤหัสบดีที ่๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร หอประชุมมูลนิธิเมตตาการกุศล 

.................................. 
ผู้มาประชุม 

๑.นายวิฑูรย์  สันติสัมพันธ์  ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร 
๒.นายกิตติ  ไทยบุรีรัมย์   รองประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร 
๓.นายคนธ์พงษ์  ภูมิชัยธีรโชติ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๑ 
๔.นายประเสริฐ  หาญณรงค์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๑ 
๕.นายวิรัช  พาลี    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๑ 
๖.นายมนัส  ขุนสูงเนิน   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๑ 
๗.นางสมพอ  เทศเขียว   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๑ 
๘.นายสุรศักดิ์  ทั่งพรม   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๑ 
๙.นายบัวหลัน  ทองประสม  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๒ 
๑๐.นายประพจน์  ภูจ านงค์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๒ 
๑๑.นายศุภกิตติ์  โคตะวินนท์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๒ 
๑๒.นายสมชาย  พัดขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๒ 
๑๓.นายนัฐพงษ์  ด่านขุนทด  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน/เลขานุการสภาเทศบาล 

ผู้ไม่มาประชุม  

 ไม่มี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.นายกิตติพงศ์  ธรรมโสภารัตน์  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านเพชร 
๒.นายมานิตย์  เหล่าตระกูล  รองนายกเทศมนตรีต าบลบ้านเพชร 
๓.นายวิเศษ  ธรรมโสภารัตน์  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลบ้านเพชร 
๔.นางน  าหวาน  แสงศรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลบ้านเพชร 
๕.นายประดิษฐ์  ศรีจันทร์  ปลัดเทศบาล 
๖.นางวริทยา  อาบสุวรรณ์  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
๗.นายเมธาวี  ลีชัย   หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  
๘.นางดวงรัตน์  แซ่เจีย   หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
๙.พ.อ.อ.เจฏน์ฎา  พาขุนทด  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๑๐.นางสาวพิไลวรรณ  ฉิมขุนทด  นักการ 
๑๑.นายมานะ  โลสันเทียะ  พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา 
๑๒.นายวรฤทธ์  ก้อนเพชร  พนักงานจ้างทั่วไป 

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิฑูรย์  สันติสัมพันธ์ ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร 
เป็นประธานการประชุม เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดการประชุม 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑.... 



๒ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓               

ครั้งที ่๒ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

   เรื่องเดิม 
   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชรได้ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓             
ครั งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ หอประชุมมูลนิธิเมตตาการกุศล 

   ข้อเท็จจริง 
   เลขานุการสภาเทศบาลได้จัดส่งรายงานประชุมดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมได้พิจารณาและตรวจสอบเป็นการล่วงหน้าแล้ว หากสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อแก้ไข ขอให้แจ้ง   
ฝ่ายเลขานุการสภาเทศบาลเพื่อด าเนินการแก้ไขต่อไป 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งที่ ๒                             
 เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องกระทู้ถาม 
 ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอกระทู้ถามทั่วไปเป็นการล่วงหน้า และไม่มีสมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดเสนอกระทู้ถามด่วนเป็นหนังสือก่อนการเปิดประชุม เพ่ือให้ประธานสภาเทศบาลวินิจฉัยก่อนตั ง
กระทู้ถาม 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี 4.๑ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ               
แบบแยกส่วน ติดผนัง จ านวน ๘ เครื่อง จ านวนเงิน ๓๐๓,๒๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ กองการศึกษา 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายกเทศมนตรี  ด้วยข้าพเจ้าได้เข้ารับการรักษาดวงตา จึงขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลต าบล           
บ้านเพชร โดยให้นายมานิตย์  เหล่าตระกูล  รองนายกเทศมนตรีต าบลบ้านเพชรเป็นผู้ อ่านญัตติต่างๆ                     
ต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร  

ประธานสภาเทศบาล กระผมอนุญาต ขอเชิญท่านมานิตย์  เหล่าตระกูลรองนายกเทศมนตรีครับ 

นายมานิตย์ เหล่าตระกูล เรื่อง ขอเสนอญัตติ เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร 
รองนายกเทศมนตรี ด้วยเมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ได้เกิดอุทกภัยน  าท่วมโดยฉับพลันภายใน               
เขตเทศบาลก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของเทศบาลทั งหมด รวมทั งอาคารที่เทศบาลเช่าอยู่เดิมเทศบาล ซึ่ง
ขณะนี เทศบาลได้เช่าอาคารมูลนิธิเมตตาการกุศลเป็นสถานที่ในการปฏิบัติราชการ ประกอบกับทางโรงพยาบาล
บ าเหน็จณรงค์ได้คืนอาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้านเพชรที่ใช้เป็นโรงพยาบาลสนามส าหรับรักษาผู้ป่วย  
ติดเชื อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ แล้วเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

เทศบาลต าบลบ้านเพชร... 
 
 
 



๓ 

 

   เทศบาลต าบลบ้านเพชร มีความจ าเป็นที่จะต้องย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการจาก                
อาคารมูลนิธิเมตตาการกุศล ไปอยู่ที่อาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้านเพชร และจะต้องปรับปรุงห้อง               
โดยการติดตั งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนติดผนัง (ระบบ Inverter) จ านวน ๘ เครื่อง แต่เนื่องจากเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ ไม่ได้ตั งงบประมาณเพ่ือการนี ไว้ เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และขอแก้ไขข้อความมาตรฐานครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์                    
ฉบับ ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั งแต่ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ หลังวันเสนอญัตติ ท าให้ราคาครุภัณฑ์
เปลี่ยนแปลง จึงขอเสนอญัตติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร ดังนี  

   โอนไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่  
หน่วยงานกองการศึกษา แผนงานการศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  

เพ่ือจัดซื อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนติดผนัง (ระบบ Inverter) จ านวน ๘ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๓๗,๙๐๐ 
บาท รวมเป็นเงิน ๓๐๓,๒๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี  
   1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู 
   2) ราคาท่ีก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั ง 
   3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู
ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
   4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั งชุด ทั งหน่วยส่งความเย็น และ             
หน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
   5) มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
   6) การจัดซื อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณา
ด้านราคาแล้ว เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงาน             
ตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 
   7) การติดตั งเครื่องปรับอากาศ (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี  สวิตช์             
1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 
   (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๔) 

   โอนลด 
หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดิน               

และสิ่ งก่อสร้ า ง  ค่ าก่อสร้ า งสิ่ งส าธารณูปการ  โครงก่อสร้ า งขยายผิ วจราจร  คสล .ถนนรุ่ ง เ รื องศรี                                    
(ด้านทิศตะวันออก) หมู่ที่ ๑,๑๖,๒ เงินงบประมาณ ๙๗๔,๐๐๐ บาท โอนลดครั งนี  ๓๐๓,๒๐๐ บาท เงินคงเหลือ
หลังโอน ๖70,8๐๐ บาท  

   ข้อกฎหมาย  
ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วยวิ ธี ก ารงบประมาณขององค์ กรปกครอง                    

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ 
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

   ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร                          
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล... 

 

 

 



๔ 

 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม ซักถาม อภิปราย เพ่ือตั งข้อสังเกตและ
เสนอแนะ หรือไม่   

นายมนัส  ขุนสูงเนิน ขอสอบถามท่านนายกเทศมนตรี ดังนี  
สมาชิกสภาเทศบาล ๑.การติดตั งเครื่องปรับอากาศใช้เวลาประมาณกี่เดือน จึงจะย้ายไปเป็นส านักงานเทศบาลได้ 
   ๒.สัญญาเช่าอาคารกับมูลนิธิเมตตาการกุศลเป็นรายเดือน หรือรายปี 

นายกเทศมนตรี  ขอตอบท่านมนัส  ขุนสูงเนิน ดังนี  
   ๑.โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้านเพชร หลังใหม่ เทศบาลต าบลบ้านเพชร                
ได้ด าเนินการส่งมอบให้เป็นทรัพย์สินของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้านเพชรแล้ว ดังนั นจึงยังไม่สามารถบอกได้
ว่าจะสามารถย้ายส านักงานชั่วคราวได้เมื่อไร ถึงแม้ว่าเทศบาลต าบลบ้านเพชรจะไม่ใช้เป็นส านักงานชั่วคราว                 
การติดตั งเครื่องปรับอากาศดังกล่าวก็มีการตั งงบประมาณไว้อยู่แล้ว แต่เนื่องจากในปีงบประมาณที่ผ่านมา                       
ได้ใช้เป็นโรงพยาบาลสนามท าให้ไม่สามารถติดตั งได้ และการประชุมครั งที่ผ่านมาประสบปัญหาน  าท่วม                         
ไม่สามารถจัดประชุมสภาเทศบาลได ้ท าให้การกันเงินติดตั งเครื่องปรับอากาศตกไป จึงจ าเป็นต้องด าเนินการขอโอน
งบประมาณในครั งนี  

   ๒.สัญญาเช่าอาคารกับมูลนิธิเมตตาการกุศลเป็นรายเดือน 

นายกิตติ  ไทยบุรีรัมย์ ขอสอบถามท่านนายกเทศมนตรีมีแผนรองรับการด าเนินงานของโรงเรียนอนุบาลอย่างไร 
รองประธานสภาเทศบาล 

นายกเทศมนตรี  ขอตอบ ท่ า น กิ ต ติ   ไ ท ยบุ รี รั ม ย์  ดั ง นี  แ ผนก า รด า เ นิ น ง าน ในส่ ว น อาคา ร                                     
หากโรงเรียนอนุบาลย้ายไปอยู่หลังใหม่ ก็จะมีอาคารเรียนหลังเก่าที่ว่างลงที่สวนสุขภาพ เทศบาลต าบลบ้านเพชร
อาจใช้เป็นส านักงานชั่วคราวได้ แต่ก็ต้องรอการประเมินสถานที่อีกครั ง 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม ซักถาม อภิปราย เพ่ือตั งข้อสังเกตและ
เสนอแนะ หรือไม่   

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม ซักถาม อภิปราย เพ่ือตั งข้อสังเกตและ
เสนอแนะ หรือไม่   

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม ซักถาม อภิปราย เพ่ือตั งข้อสังเกตและ
เสนอแนะ หรือไม่ 

หากไม่มี ขอมติที่ประชุมแห่งนี ว่าจะอนุมัติญัตติขอโอนงบประมาณตั งจ่ายรายการใหม่ 
จัดซื อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ติดผนัง จ านวน ๘ เครื่อง จ านวนเงิน ๓๐๓,๒๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ 
กองการศึกษา หากอนุมัติ โปรดยกมือพ้นศีรษะ 

มติที่ประชุม  อนุมัติ ๑๑ เสียง ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง 

ประธานสภาเทศบาล เมื่อสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชรได้อนุมัติให้เทศบาลต าบลบ้านเพชรโอนงบประมาณ
ดังกล่าวแล้ว ขอให้เทศบาลต าบลบ้านเพชรด าเนินการภายใต้ขอบอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 

ระเบียบวาระท่ี 4.๒... 

 

 

 



๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.๒ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ ค่าจ้างออกแบบส านักงานเทศบาล 
จ านวน ๑,๙๕๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักปลัดเทศบาล 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านมานิตย์  เหล่าตระกูล รองนายกเทศมนตรีครับ 

นายมานิตย์ เหล่าตระกูล เรื่อง ขอเสนอญัตติ เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร 
รองนายกเทศมนตรี ด้วยเมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ได้เกิดอุทกภัยน  าท่วมโดยฉับพลันภายใน               
เขตเทศบาลก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของเทศบาลทั งหมด รวมทั งอาคารที่เทศบาลเช่าอยู่เดิมเทศบาล              
ซึ่งขณะนี เทศบาลได้เช่าอาคารมูลนิธิเมตตาการกุศลเป็นสถานที่ในการปฏิบัติราชการ ประกอบกับทางโรงพยาบาล
บ าเหน็จณรงค์ได้คืนอาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้านเพชรที่ใช้เป็นโรงพยาบาลสนามส าหรับรักษาผู้ป่วย               
ติดเชื อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ แล้วเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

   เทศบาลต าบลบ้านเพชร จึงได้จัดท าโครงการก่อสร้างอาคารส านักงาน จ านวน 1 หลัง 
และอาคารประกอบ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน พร้อมก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา ระบบรักษา              
ความปลอดภัย ,ที่จอดรถ ฯลฯ ตามแบบเทศบาลก าหนด 

   ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ               
พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๓๑ ก าหนดว่า ในกรณีราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่นใด                     
ไม่มีหน่วยงานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างหรือมีแต่ไม่สามารถออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างได้เอง                      
อาจขอความร่วมมือกับกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมศิลปากร หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่มีหน่วยงานออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้างก่อนก็ได้ หนังสือ ที่  กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/๑๑๖๗๓ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒                       
“เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีหน่วยงานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก่อสร้าง  หรือมีแต่ไม่สามารถ
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างได้เอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมสามารถขอความร่วมมือไปยัง                            
กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอ่ืนที่หน่วยงานของรัฐออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ก่อนก็ได้ หรือจะจ้างเอกชนออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก็ได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ 
หมวด ๔ ส่วนที่ ๒ กระบวนการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างแล้วแต่กรณี” และกฎกระทรวงซึ่งออก                
ตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๙๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ก าหนดอัตราค่าจ้างให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ 

   เนื่องจากเทศบาลไม่มีหน่วยงานออกแบบ หรือมีแต่ไม่สามารถออกแบบก่อสร้างได้เอง                       
จึงมีความจ าเป็นต้องจ้างออกแบบ ซึ่งค่าจ้างออกแบบเทศบาลสามารถเบิกจ่ายได้ตามกฎกระทรวงซึ่งออกตาม               
ความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๙๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เรื่อง ก าหนดอัตราค่าจ้างให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ 
จ านวนไม่เกิน ๑,๙๕๐,๐๐๐ บาท อนึ่ง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ ไม่ได้ตั งงบประมาณ
เพ่ือการนี ไว้ เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร ดังนี  

   โอนไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
หน่วยงานส านักปลัดเทศบาลบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน  เป็นค่าใช้สอย จ านวน 

๑,๙๕๐,๐๐๐ บาท เป็นค่าจ้างออกแบบอาคารส านักงาน จ านวน 1 หลัง และอาคารประกอบ เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานพร้อมก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา ระบบรักษาความปลอดภัย ที่จอดรถ ฯลฯ ตามแบบ
เทศบาลก าหนด 

โอนลด... 
 
 
 



๖ 

 

   โอนลด 
หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดิน    

และสิ่ งก่อสร้ า ง  ค่ าก่อสร้ า งสิ่ งส าธารณูปการ  โครงก่อสร้ า งขยายผิ วจราจร  คสล .ถนนรุ่ ง เ รื องศรี                                         
(ด้านทิศตะวันออก) หมู่ที่ ๑,๑๖,๒ เงินงบประมาณ ๖70,8๐๐ บาท โอนลดครั งนี  จ านวน ๖70,8๐๐ บาท                     
เงินคงเหลือหลังโอน – บาท โครงการก่อสร้างรางระบายน  า ถนนสุขาภิบาล ๑๔/๑ หมู่ที่ ๒๑ เงินงบประมาณ 
๗๑๘,๐๐๐ บาท โอนลดครั งนี  จ านวน ๗๑๘,๐๐๐ บาท เงินคงเหลือหลังโอน – บาท โครงการก่อสร้างรางระบาย
น  า ถนนสุขาภิบาล ๗/๑ หมู่ที่ ๑๗ (ซอยข้างศาลเจ้าพ่อ) เงนิงบประมาณ ๗๓๘,๐๐๐ บาท โอนลดครั งนี  ๕61,2๐๐ 
บาท เงินคงเหลือหลังโอน จ านวน 176,8๐๐ บาท 

   ข้อกฎหมาย 
ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วยวิ ธี ก ารงบประมาณขององค์ กรปกครอง                    

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ 
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร                          
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม ซักถาม อภิปราย เพ่ือตั งข้อสังเกตและ
เสนอแนะ หรือไม่   

นายมนัส  ขุนสูงเนิน ขอสอบถามท่านนายกเทศมนตรี ดังนี งบประมาณในการก่อสร้างอาคารส านักงาน
เทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ใช้งบประมาณเท่าไรจึงต้องตั งงบประมาณไว้ล้านกว่าบาท 

นายกเทศมนตรี  ขอตอบท่านมนัส  ขุนสูงเนิน ดังนี  เป็นการประมาณการราคาก่อสร้างจากหลักเกณฑ์             
การให้กู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ระเบียบการกู้ เพ่ือด าเนินการอ่ืน วงเงินกู้ไม่เกิน ๑๐ เท่าของเงินฝาก                   
ซึ่งเทศบาลต าบลบ้านเพชรมีเงินฝากสะสม ประมาณ ๓ ล้านบาท วงเงินกู้จึงประมาณ ๓๐ ล้านบาท อัตราดอกเบี ย  
ร้อยละ ๒ ต่อปี ระยะเวลาช าระหนี  ไม่เกิน ๑๐ ปี หากกู้เงินกับธนาคารจะได้รับเงินกู้ ๘๐ % ของโครงการ                  
โดยไม่คิดเงินฝาก การประมาณการงบประมาณก่อสร้างจึงคิดจากส่วนของการกู้เงินกับกองทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาลได้ประมาณ ๓๐ ล้าน บาท ในส่วนประมาณการค่าออกแบบเป็นไปตามกฎกระทรวงอัตราค่าจ้างผู้ให้
บริหารงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2562 ประเภทงานสถาปัตยกรรม รายการออกแบบ ขนาด
โครงการไม่ถึง ๕๐ ล้านบาท มีความซับซ้อนในการออกแบบ ใช้อัตรา ๖.๕ % ของวงเงินก่อสร้าง  

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม ซักถาม อภิปราย เพ่ือตั งข้อสังเกตและ
เสนอแนะ หรือไม่   

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม ซักถาม อภิปราย เพ่ือตั งข้อสังเกตและ
เสนอแนะ หรือไม่   

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม ซักถาม อภิปราย เพ่ือตั งข้อสังเกตและ
เสนอแนะ หรือไม่ 

หากไม่มี ขอมติที่ประชุมแห่งนี ว่าจะอนุมัติญัตติขอโอนงบประมาณตั งจ่ายรายการใหม่ 
ค่าจ้างออกแบบส านักงานเทศบาล จ านวน ๑,๙๕๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักปลัดเทศบาล                     
หากอนุมัต ิโปรดยกมือพ้นศีรษะ 

มติที่ประชุม  อนุมัติ ๑๑ เสียง ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง 

ประธานสภาเทศบาล... 



๗ 

 

ประธานสภาเทศบาล เมื่อสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชรได้อนุมัติให้เทศบาลต าบลบ้านเพชรโอนงบประมาณ
ดังกล่าวแล้ว ขอให้เทศบาลต าบลบ้านเพชรด าเนินการภายใต้ขอบอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง อ่ืน ๆ 

ประธานสภาฯ มีท่านผู้เข้าร่วมประชุม มีเรื่องที่จะสอบถาม หรือข้อปรึกษาหารือ ต่อที่ประชุมสภาแห่งนี หรือไม่  

นายกเทศมนตรี  ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารของเทศบาลต าบลบ้านเพชรดังนี  
   ๑.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ  

   ปลูกดอกคอสมอสและตกแต่งสถานที ่
   ๒.โครงการตลาดเก่า ๑๐๐ ปี ถนนรุ่งเรืองศรี อยู่ในขั นพิจารณา 
   ๓.การอบรมให้ความรู้ให้กับสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชรที่สนใจ 
   ๔.ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคระดับต าบลบ้านเพชร ๑ (ศปก.ต.บ้านเพชร)การจัดงานต่างๆ
ในช่วงมาตรการ โควิด-๑๙ ต้องมีการขออนุญาตจัดงานก่อนและมีการวางแผนมาตรารต่างๆก่อนจัดงาน 
   ๕.ขอสอบถามความคิดเห็นของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชรหากจะเลือกที่ดินหลัง
ตลาดสดค าปิงชั่วคราวเป็นสถานที่ก่อสร้างส านักงานเทศบาลต าบลบ้านเพชร เห็นด้วยหรือไม่ 

มติที่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลรับทราบข่าวประชาสัมพันธ์และเห็นด้วยกับการใช้ที่ดินหลังตลาดสด
ค าปิงชั่วคราวเป็นสถานที่ก่อสร้างส านักงานเทศบาลต าบลบ้านเพชร  

ประธานสภาฯ มีท่านผู้เข้าร่วมประชุม มีเรื่องที่จะสอบถาม หรือข้อปรึกษาหารือ ต่อที่ประชุมสภาแห่งนี หรือไม่  

นายพิทักษ์  โคตะวินนท์ ขอสอบถามท่านนายกเทศมนตรี เรื่อง สมาชิกสภาเทศบาลสามารถใช้รถกระเช้า 
สมาชิกสภาเทศบาล ของเทศบาลออกแก้ไขปัญหาไฟฟ้าสาธารณะให้กับประชาชนในวันหยุดราชการได้หรือไม่ 

นายกเทศมนตรี  ขอตอบท่านพิทักษ์  โคตะวินนท์ ดังนี  ไม่สามารถท าได้เพราะไม่ใช่หน้าที่ของสมาชิกสภา
เทศบาล หากมีเรื่องเรียนจากประชาชนท่านสามารถแจ้งกับเทศบาลต าบลบ้านเพชรให้ด าเนินการแก้ไขได้ 

ประธานสภาฯ มีท่านผู้เข้าร่วมประชุม มีเรื่องที่จะสอบถาม หรือข้อปรึกษาหารือ ต่อที่ประชุมสภาแห่งนี หรือไม่  

นายกิตติ  ไทยบุรีรัมย์ ขอสอบถามท่านนายกเทศมนตรี เรื่อง มีประชาชนมาอาศัยอยู่ริมถนนบริเวณ ถนนสุขาภิบาล ๕ 
รองประธานสภาเทศบาล ตัดกับถนนสุขาภิบาล ๘ บ้านเพชรส าโรง หมู่ที่ ๑๗ ท าให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อชุมชน 
อยากให้เทศบาลต าบลบ้านเพชรช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว 

นายกเทศมนตรี  ขอตอบท่านกิตติ  ไทยบุรีรัมย์ ดังนี เทศบาลต าบลบ้านเพชรจะด าเนินการประสาน
ผู้ใหญ่บ้านด าเนินการสอบถามที่มาที่ไปก่อน และแจ้งงานป้องกันฯหากส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์สินต่อผู้ใช้ถนน          
แต่ถึงอย่างไรเทศบาลต าบลบ้านเพชรจะด าเนินการตรวจสอบก่อน 

ประธานสภาฯ มีท่านผู้เข้าร่วมประชุม มีเรื่องที่จะสอบถาม หรือข้อปรึกษาหารือ ต่อที่ประชุมสภาแห่งนี หรือไม่  

นายประดิษฐ์  ศรีจันทร์ ขอสอบถามความเห็นสมาชิกสภาเทศบาลว่าถ้าจะย้ายส านักงานเทศบาลชั่วคราวโรงยิม              
ปลัดเทศบาล  ไปไว้ที่สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ม.๒๑ เหมาะสมหรือไม่   

มติที่ประชุม  เห็นด้วยถ้ามีงบประมาณในการปรับปรุงและมีพื นที่เพียงพอต่อการใช้งาน 

ประธานสภาฯ... 

 

 



๘ 

 

ประธานสภาฯ มีท่านผู้เข้าร่วมประชุม มีเรื่องที่จะสอบถาม หรือข้อปรึกษาหารือ ต่อที่ประชุมสภาแห่งนี หรือไม่  

นายบัวหลัน  ทองประสม ขอสอบถามท่านนายกเทศมนตรี เรื่อง ขั นตอนในการก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล มีขั นตอนอะไรบ้างและจะใช้เวลาเท่าไร 

นายกเทศมนตรี  ขอตอบท่านบัวหลัน  ทองประสม ดังนี ขณะนี อยู่ ในขั นตอนอนุมัติ งบประมาณ                      
ในการออกแบบอยู่ยังไม่ได้ผู้ออกแบบ จากการคาดการณ์หากได้ผู้ออกแบบและออกแบบแล้วเสร็จก็จะด าเนินการ             
กู้เงิน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ.2565 ในส่วนการท าสัญญาก่อสร้างคาดว่าจะเริ่มได้ในป ีพ.ศ.2566 

ประธานสภาฯ มีท่านผู้เข้าร่วมประชุม มีเรื่องที่จะสอบถาม หรือข้อปรึกษาหารือ ต่อที่ประชุมสภาแห่งนี หรือไม่  

นายมนัส  ขุนสูงเนิน ขอสอบถามท่านรองนายกเทศมนตรี ดังนี   
สมาชิกสภาเทศบาล ๑.กองขยะที่บ่อขยะเทศบาลได้ด าเนินการฝังกลบหรือยัง  

๒.การซ่อมถนนในเขตบ้านเพชร หมู่ที่ 16 

นายมานิตย์  เหล่าตระกูล ขอตอบท่านมนัส  ขุนสูงเนิน ดังนี  
รองนายกเทศมนตรี ๑.กองขยะในบ่อขยะของเทศบาลอยู่ ในช่วงด าเนินการตามค าแนะน าส านักงาน
สิ่งแวดล้อมฯ นครราชสีมา คือแนะน าให้หาตาข่ายมาคลุมกองขยะไว้ขณะรอฝังกลบ 
   ๒.การซ่อมแซมถนนในพื นที่หมู่ ๑๖ จะด าเนินการแจ้งกองช่างออกตรวจสอบให้ ในส่วน
ถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลขณะนี อยู่ในช่วงโครงการลาดยางแอสฟัลท์ติกอยู่หากด าเนินการเสร็จก็จะแก้ปัญหา
ถนนช ารุดได ้

ประธานสภาฯ มีท่านผู้เข้าร่วมประชุม มีเรื่องที่จะสอบถาม หรือข้อปรึกษาหารือ ต่อที่ประชุมสภาแห่งนี หรือไม่  

นายสุรศักดิ์  ทั่งพรม ขอสอบถามท่านรองนายกเทศมนตรี เรื่อง ผ้าใบตลาดสดค าปิงชั่วคราวรั่ว  
สมาชิกสภาเทศบาล  

นายมานิตย์  เหล่าตระกูล ขอตอบท่านสุรศักดิ์  ทั่งพรม ดังนี  จะด าเนินการแจ้งกองสาธารณสุขออกไปตรวจสอบ 
รองนายกเทศมนตรี และด าเนินการแก้ไข 

ประธานสภาฯ มีท่านผู้เข้าร่วมประชุม มีเรื่องที่จะสอบถาม หรือข้อปรึกษาหารือ ต่อที่ประชุมสภาแห่งนี หรือไม่  

นายคนธ์พงษ์  ภูมิชัยธีรโชติ ขอสอบถามท่านรองนายกเทศมนตรี เรื่อง การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ  
สมาชิกสภาเทศบาล ความเสียหายบ้านพังบางส่วนว่าจะได้รับความช่วยเหลือเมื่อไร 

นายมานิตย์  เหล่าตระกูล ขอตอบท่านคนธ์พงษ์  ภูมิชัยธีรโชติ ดังนี  อยู่ในขั นตอนการด าเนินของจังหวัดชัยภูมิ 
รองนายกเทศมนตรี 

ประธานสภาฯ มีท่านผู้เข้าร่วมประชุม มีเรื่องที่จะสอบถาม หรือข้อปรึกษาหารือ ต่อที่ประชุมสภาแห่งนี หรือไม่  

นายศุภกิตติ์  โคตะวินนท์ ขอสอบถามท่านรองนายกเทศมนตรี เรื่อง ไฟฟ้าสาธารณะตามตลาดและสะพาน  
สมาชิกสภาเทศบาล ที่ยังไม่ได้รับการซ่อมบ ารุง และอยากขอให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบเป็นประจ า                  
อาทิตย์ละ ๒ ครั ง 

นายมานิตย์  เหล่าตระกูล ขอตอบท่านศุภกิตติ์  โคตะวินนท์ ดังนี  จะแจ้งกองช่างให้ด าเนินการตรวจสอบ 
รองนายกเทศมนตรี และก าหนดตารางออกตรวจสอบให้สม่ าเสมอ 

ประธานสภาฯ... 
 
 
 



๙ 

 

ประธานสภาฯ มีท่านผู้เข้าร่วมประชุม มีเรื่องที่จะสอบถาม หรือข้อปรึกษาหารือ ต่อที่ประชุมสภาแห่งนี หรือไม่  

นายวิรัช  พาลี   ขอฝากถึงคณะผู้บริหารให้ความส าคัญกับปัญหาการซ่อมแซมถนน และตลาดของเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล  

นายมานิตย์  เหล่าตระกูล รับทราบครับ  
รองนายกเทศมนตรี  

ประธานสภาฯ มีท่านผู้เข้าร่วมประชุม มีเรื่องที่จะสอบถาม หรือข้อปรึกษาหารือ ต่อที่ประชุมสภาแห่งนี หรือไม่  
มีท่านผู้เข้าร่วมประชุม มีเรื่องที่จะสอบถาม หรือข้อปรึกษาหารือ ต่อที่ประชุมสภาแห่งนี หรือไม่  
มีท่านผู้เข้าร่วมประชุม มีเรื่องที่จะสอบถาม หรือข้อปรึกษาหารือ ต่อที่ประชุมสภาแห่งนี หรือไม่  

 ถ้าไม่มี กระผมประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วม
ประชุมสภาเทศบาลในครั งนี  และขอปิดการประชุม 
ปิดประชุม   เวลา ๑๒.๑๕ น 

  (ลงชื่อ)    ผู้จดรายงานการประชุม/เลขานุการสภาฯ 

  (นายนัฐพงษ์  ด่านขุนทด) 

  (ลงชื่อ)    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

  (นายมนัส  ขุนสูงเนิน) 

  (ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

  (นายคนธ์พงษ์  ภูมิชัยธีรโชติ) 

  (ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

  (นายประพจน์  ภูจ านงค์) 

 สภาเทศบาลต าบลบ้านเพชรได้รับรองแล้วในการประชุมสมัย               สมัยที่      ..     
ครั งที ่   ประจ าปีพ.ศ.๒๕๖    เมื่อวันที่       เดือน                 พ.ศ.๒๕๖      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๓๔ เมื่อสภาท้องถิ่นได้รับรองรายงาน    
การประชุมครั งใดแล้ว ให้ประธานสภาทอ้งถิ่น ลงชื่อในรายงานการประชุมนั นไว้เป็นหลักฐาน 

 (ลงชื่อ)     ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร 
  (นายวิฑูรย์  สันติสัมพันธ์) 


